

I. THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

1. Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ

Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thương binh, liệt sĩ - những người hy sinh tính mạng hay một phần thân thể cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Tình cảm của Người biểu hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đưa nhân dân ta thoát khỏi xích xiềng nô lệ của thực dân, đế quốc, phong kiến. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhưng niềm vui được hưởng độc lập, tự do của nhân dân ta chưa trọn vẹn vì chỉ 21 ngày sau Ngày Quốc khánh, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp với âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa, đã gây hấn ở Sài Gòn. Nhân dân Nam Bộ lại phải tiếp tục cầm súng, đứng lên cứu nước. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, rất nhiều người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về đã mang thương tật.

Nhằm động viên các gia đình có người đã hy sinh, ngày 2/10/1945, Bác Hồ đến Nhà thờ Lớn (Hà Nội) làm lễ cầu hồn cho các chiến sĩ hy sinh ở miền Nam và trong phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 20/11/1945, Người đề nghị Chính phủ ra Sắc lệnh truy tặng 5 liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc tại quận Cái Răng, Cần Thơ vào ngày 12/11/1945.

Chia sẻ nỗi đau với thân nhân liệt sĩ, ngày 7/11/1946, Bác Hồ ra “Thông báo về việc nhận con các liệt sĩ làm con nuôi” ...

Sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ dành cho thương binh, gia đình liệt sĩ thể hiện ở chỗ Người cho rằng cần phải có Ngày Thương binh - Liệt sĩ để “tuông nhớ những người con đã để lại một phần thân thể hoặc bỏ mình trong khi làm nhiệm vụ vinh quang, đem xương máu đắp thành bức tường đồng, thành con đê vững chắc để ngăn chặn giặc ngoại xâm...”.

Với ý nghĩa ấy, tháng 6/1947, Bác đã chỉ thị chọn 1 ngày trong năm làm ngày “Ngày Thương binh”. Thực hiện chỉ thị của Người, Hội nghị trụ bị gồm đại biểu các cơ quan, các ngành ở Trung ương, khu và tỉnh họp ở Phú Minh, Đại Từ, Thái Nguyên nhất trí lấy ngày 27/7/1947 là “Ngày Thương binh, Liệt sĩ”.

Bác Hồ nêu rõ sự đền ơn, đáp nghĩa thương binh, gia đình liệt sĩ cần phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần do Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Khi giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ thì “nên coi đó là nghĩa vụ của nhân dân. Không nên coi đó là việc làm phúc”.

Trong Ngày Thương binh - Liệt sĩ tổ chức lần đầu tiên ở Việt Bắc (27/7/1947), tại cuộc mít tinh kỉ niệm có mặt 2.000 người tham dự, Ban Tổ chức đã đọc bức thư của Bác Hồ gửi Ban Thường trực của Ban Tổ chức Ngày “Thương binh toàn quốc”, nói rõ ý nghĩa của ngày kỷ niệm và kêu gọi mọi người có hành động thiết thực giúp đỡ thương binh: “*Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm đau, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy*” (3).

Nhân ngày này, Bác Hồ gửi tặng Ban Thường trực 1 chiếc áo lụa, 1 tháng lương của Người, tiền 1 bữa ăn của Người và của nhân viên làm việc trong Phủ Chủ tịch, tổng cộng 1.127 đồng.

Xuất phát từ thực tế đất nước còn nghèo lại đang tiến hành kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ cho rằng công tác thương binh, liệt sĩ là việc làm “lâu dài chứ không phải chỉ trong một thời gian”. Do đó, phải chú trọng những biện pháp để đồng bào nhiệt tình đền ơn, đáp nghĩa, còn những người được giúp đỡ thì “yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động lợi ích cho xã hội”.

Với các thương binh, Người ân cần căn dặn: “*Hòa mình với nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân, không công thần, không coi thường lao động, không coi thường kỷ luật, không bi quan chán nản*” và “*thương binh tàn nhưng không phế*”...

Hằng năm, cứ đến ngày 27/7, Bác đều gửi thư và tặng quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ. Trước lúc đi xa, Bác Hồ vẫn luôn canh cánh trong lòng việc đền ơn đáp nghĩa với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Tháng 5/1968, mặc dù đang ốm mệt, Người vẫn đọc lại bản thảo Di chúc và viết bổ sung một số nội dung, trong đó có đoạn về thương binh, liệt sĩ: “*Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương*

máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”.

Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét" (4).

Thực hiện tâm nguyện của Người, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã thể hiện trách nhiệm đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ bằng những chính sách ngày càng hoàn thiện.

Trong cả nước, những chương trình xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc và nuôi dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang; xây dựng nhà tình nghĩa cho thương binh, gia đình liệt sĩ cùng với chương trình hỗ trợ vốn giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, miễn viện phí, học phí cho những gia đình chính sách đã được thực hiện.

Điều đó cho thấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng công tác thương binh, liệt sĩ, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” ngàn đời của dân tộc Việt Nam./.

Chi Phan (theo Baochinhphu.vn)

2. Một số nội dung cần tập trung trong quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngô Văn Bảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 239-KH/TU, ngày 29/3/2023 về triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trường Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là *Cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTNTC*).

Mục đích của đợt sinh hoạt là nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nhất là người đứng đầu nắm vững nội dung cốt lõi trong tác phẩm, về bản chất, mục đích, ý nghĩa; kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Hiểu được tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ Nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Để đạt mục đích đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sinh hoạt nội dung cốt lõi *Cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTNTC* một cách thường xuyên trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề. Tập trung vào cao điểm kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mừng 2/9... Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, YouTube,...); các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu...); các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi tìm hiểu... để nhân dân có thể nắm được chủ trương cũng như quyết tâm chính trị cao của Đảng ta, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

đôi với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đến nay, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi trong Cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTNTC cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; đang triển khai sinh hoạt trong các loại hình tổ chức đảng. Kết quả tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về Cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTNTC báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vào tháng 11 hàng năm.

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ về nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTNTC, các cấp uỷ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; chú trọng làm rõ để cán bộ, đảng viên nắm được một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, lý do vì sao Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biên soạn, phát hành và tổ chức sinh hoạt về nội dung cốt lõi của Cuốn sách. Tập trung mấy vấn đề: (1) “Tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta¹. Từ đó đặt ra yêu cầu phải “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn”². Đó cũng chính là mong muốn, đòi hỏi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. (2) Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban, công tác PCTNTC có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”³, “Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm”⁴, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. (3) Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC là nhân tố có ý nghĩa quan trọng, quyết định thành công của cuộc đấu tranh PCTNTC nước ta thời gian qua. Vì vậy, Trung ương đã quyết định biên soạn, phát hành và triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng.

Thứ hai, bản chất, tác hại của tham nhũng, tiêu cực là gì. Trước hết, tham nhũng là hành vi “Ăn cắp của công làm của tư”⁵, “Là hành động trộm cắp”⁶, là “Giặc ở trong lòng”, “Giặc nội xâm”⁷; làm mất niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước; là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Hai, khẳng định tham nhũng là “**khuyết tật bẩm sinh**” của quyền lực mà thời đại nào, chế độ, quốc gia nào cũng có; có nhà nước, có giai cấp là có tham nhũng; không thể xóa tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Ba, cái gốc của tham nhũng chính là do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bốn, muốn phòng, chống TNTC thì trọng tâm là phòng, chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ PCTNTC là nhằm xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; là “**Một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng**” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nước ta (Văn kiện Đại hội XII, XIII của Đảng đã xác định PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng).

Thứ tư, làm cho cán bộ, đảng viên thông suốt mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác PCTNTC, đó là: (1) Mục tiêu tổng quát là ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; (2) *Phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong đấu tranh PCTNTC là phải* kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng; chủ động, tích cực phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, trong đó phòng là chính, là cơ bản, là chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách; (3) Nhân tố quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu đó là sự lãnh đạo trực tiếp, chặt chẽ, toàn diện, thường xuyên của Đảng; (4) Sức mạnh và động lực to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng, tham gia tích cực của

¹ Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, tr. 93, NXB CTQGST, H.2021.

² Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, tr. 193, NXB CTQGST, H.2021.

³ Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm công tác đấu tranh PCTNTC (30/6/2022).

⁴ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. CTQGST, H.2021, tr.76.

⁵ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.7, tr. 355.

⁶ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.13, tr. 70.

⁷ Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.7, tr. 362.

Nhân dân và cả hệ thống chính trị; (5) *Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác PCTNTC là phải thực hiện cho được mục tiêu “Bốn không”*, đó là: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, tăng cường kiểm soát quyền lực để “Không thể” tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để “Không dám” tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính để “Không muốn” tham nhũng, tiêu cực và chế độ, chính sách phù hợp để “Không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Thứ năm, truyền tải cho được những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tổng thể, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư về đấu tranh PCTNTC, là “Kim chỉ nam” trong hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đến cán bộ, đảng viên, đó là: (1) Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý. (2) Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực. (3) Quá trình xử lý được tiến hành đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự. Kỷ luật của Đảng thực hiện trước, mở đường, tạo tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể và xử lý hình sự; kỷ luật của Đảng nghiêm hơn xử lý theo pháp luật. (4) Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sai phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai, làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai;..

Quan tâm thông tin về những quan điểm chỉ đạo cụ thể, sát thực, được cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng quán triệt, thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo bước đột phá trong công tác phát hiện, xử lý TNTC thời gian qua; quan điểm chỉ đạo về “Chống” luôn phải đi đôi với “Xây”, không nhất thiết phải xử lý được nhiều người mới là tốt, mà quan trọng là phải tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, góp phần hạn chế TNTC.

Thứ sáu, làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ và trả lời được câu hỏi ***phải làm gì và làm như thế nào để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi nạn TNTC trong thời gian tới***, đó là:

(1) Phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống TNTC.

(2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống TNTC; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những "khoảng trống", "kẽ hở" để "không thể TNTC".

(3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng, qua đó cảnh tỉnh, răn đe để không ai dám TNTC; nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

(4) Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới và tăng cường giám sát việc thực thi quyền lực.

(5) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống TNTC từ Trung ương đến địa phương; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống TNTC ở khu vực ngoài nhà nước.

Để công tác phòng, chống TNTC tiếp tục có bước tiến mới, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả cao hơn nữa, điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là ***“Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”***.

Bên cạnh việc triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi của Cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTNTC cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang,...; các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Phối hợp các ngành chức năng của tỉnh tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, giá trị Cuốn sách của Tổng Bí thư về PCTNTC và những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống TNTC, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở đơn vị, địa phương, của tỉnh và cả nước trong thời gian qua.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THIẾT SINH HOẠT TẠI CHI BỘ

1. Một số kết quả chủ yếu nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII; nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII

Từ ngày 15 - 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau đây là một số kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII từ đầu nhiệm kỳ đến nay

1.1. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị có nhiều đổi mới, tiến hành bài bản, khoa học, kịp thời, hiệu quả; mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương đã được chỉ đạo đồng bộ, thực hiện nghiêm túc; việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể, khả thi.

Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy định, quy trình, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chủ trương kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Đã ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng làm cơ sở để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tổ chức sơ kết, tổng kết và hoàn thiện, ban hành nhiều quy định mới về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tổ chức và cán bộ. Đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phân cấp quản lý biên chế cho các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương...

1.2. Về kinh tế - xã hội: Đề ra chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời thể chế hóa và tổ chức triển khai, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII về phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng và ban hành Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Tập trung chỉ đạo, tổng kết các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (khóa XI); về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” (khóa XI); về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo (khóa IX); về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ban hành mới nhiều chỉ thị, kết luận về lĩnh vực văn hóa, xã hội. Tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, con người và định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ trên cơ sở tổng kết 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam; triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, y tế, dân số, thể dục, thể thao, gia đình, trẻ em.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Kịp thời chỉ đạo và triển khai các chủ trương, biện pháp lớn nhằm ổn định, phát triển bền vững các thị trường tiền tệ, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm nhưng giai đoạn 2020 - 2022, Việt Nam vẫn có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, kiểm soát lạm phát và bảo đảm được các cân đối lớn, nhất là kiểm soát tốt nợ công và giảm bội chi theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội đạt được nhiều thành quả, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng; các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ và chăm sóc trẻ em... được triển khai hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp quản lý gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát quyền lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; ban hành các chủ trương có tính đột phá, nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; chủ trương, định hướng lớn về quy hoạch hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không đến năm 2030, định hướng, tầm nhìn đến năm 2050... bảo đảm phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế bền vững, kinh tế vùng; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, nhất là hệ thống đường cao tốc trên trục Bắc - Nam và Đông - Tây...

1.3. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ban hành nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; chỉ đạo và triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...; xây dựng Đảng bộ Quân đội, Công an vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng lực lượng Quân đội, Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, dự bị động viên hùng hậu. Chủ động ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”; nâng cao chất lượng xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ các cấp và phòng thủ quân khu; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đối ngoại và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh được quan tâm đẩy mạnh với nhiều đối mới, sáng tạo đạt được kết quả toàn diện; thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19 và cứu hộ, cứu nạn được xã hội, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Phát huy tốt vị thế đối ngoại, tích cực hội nhập, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và sự tin cậy đối ngoại; tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương, góp phần giải quyết những vấn đề chung thách thức toàn cầu, tích cực thực hiện cam kết tại hội nghị thượng đỉnh về chống biến đổi khí hậu COP26 và COP27; thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế; xử lý các vướng mắc trong triển khai các Hiệp định tự do (FTA) đã ký kết; tận dụng cơ hội từ Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, phê chuẩn Hiệp định RCEP53, kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Ixraen... góp phần quan trọng phục hồi kinh tế sau đại dịch, gia tăng các điều kiện để ứng phó với các thách thức về an ninh và phát triển, tạo không gian kinh tế ngày càng rộng mở cho đất nước...

1.4. Về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và rất nghiêm trọng, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của Nhân dân. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ khóa XV đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức và nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật triển khai Chương trình công tác toàn khóa của Quốc hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW, ngày 14/10/2022 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “*Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu*

nhập cao”, bảo đảm chặt chẽ trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai (năm 2013).

Quốc hội xem xét, thông qua 16 luật, 83 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 4 pháp lệnh, 29 nghị quyết. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng đã khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp giai đoạn 2021 - 2030, khắc phục hạn chế trong phân cấp, phân quyền; tăng cường công tác phối hợp và kiểm tra, giám sát trong quản lý nhà nước. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh giản hợp lý đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế, chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, đến năm 2030 cơ bản hoàn thành. Tập trung quản lý, phân cấp, phân quyền cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1.5. Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chỉ đạo và tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính (lần đầu tiên) để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII về lĩnh vực nội chính; Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo xây dựng, phát hành cuốn sách *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”* của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mang đậm dấu ấn và lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực *“không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”* của Đảng và Nhà nước.

Tiến hành sơ kết, tổng kết, xây dựng các đề án lớn, trên cơ sở đó ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực, cơ chế phòng ngừa ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, răn đe, cảnh tỉnh để *“không thể, không dám, không muốn tham nhũng, tiêu cực”*, nhất là quy định về phân cấp quản lý cán bộ, giới thiệu, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; về xử lý cán bộ vi phạm, uy tín thấp; về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; về kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán và nhiều văn bản quan trọng khác.

Kiến toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Đẩy mạnh, đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tạo bước đột phá mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, gây thiệt hại rất lớn về tài sản, ảnh hưởng đến ổn định của nền kinh tế và tính mạng, sức khỏe của Nhân dân; thực hiện phương châm *“truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”*; xử lý nghiêm nhiều cán bộ cấp cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có liên quan trong các vụ án, thể hiện quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước, sự nghiêm minh của pháp luật.

1.6. Về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và ban hành một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận... về công tác dân vận; qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thời điểm khó khăn trong phòng, chống đại dịch Covid-19.

Việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước được quan tâm; đẩy mạnh thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được tăng cường; công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được chú trọng.

Quan tâm, bảo đảm kịp thời chế độ cho người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vui xuân, đón Tết hoặc khi gặp khó khăn do dịch bệnh, thiên tai. Tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình đầu tư, chính sách dân tộc. Tổ chức bộ máy - cán bộ dân vận tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo được quan tâm; số thôn, bản có đảng viên, chi bộ tăng. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, an ninh tôn giáo được tăng cường.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên các tầng lớp Nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo nhân dịp Tết cổ truyền, lễ trọng các tôn giáo, dự Ngày đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Bên cạnh kết quả trên, Hội nghị giữa nhiệm kỳ đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại: Công tác xây dựng Đảng, công tác nắm tình hình, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải phóng, thúc đẩy các nguồn lực cho phát triển kinh tế, tổ chức thực hiện một số chính sách phục hồi phát triển kinh tế - xã hội có lúc, có nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, quản lý, sử dụng biên chế có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng, hoàn thiện Nhà nước và pháp luật, tháo gỡ vướng mắc về thể chế chậm được cải tiến. Một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận trách nhiệm chính trị, có vi phạm phải xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII

Dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ bên cạnh những thời cơ, thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban Chấp hành Trung ương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thành lập và triển khai hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng; công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt quy định về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các cơ chế phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, việc thực thi quyền lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế về kiểm soát tài sản, thu nhập...

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội, con người; sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, con người. Cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế trong mọi tình huống; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thực hiện chuyển đổi nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phát triển mạnh khoa học và công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bố trí đầu tư phù hợp với nguồn lực của đất nước và có cơ chế, chính sách đặc thù để đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống

nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Năm là, tập trung triển khai chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Thực hiện có kết quả cao các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tập trung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tháo gỡ vướng mắc theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương; giữa Chính phủ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương. Lãnh đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp luật, bổ sung kịp thời nhiệm vụ lập pháp mới. Đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Khẩn trương ban hành cơ chế, chính sách, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Sáu là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính.

Bảy là, tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Tập trung chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần mở rộng dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận của Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực sự là nòng cốt để Nhân dân làm chủ.

Tám là, nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, dự báo công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, những chủ trương, quyết định quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội; các sự kiện lịch sử quan trọng, ngày lễ kỷ niệm lớn từ nay đến Đại hội XIV của Đảng; tăng cường công tác thông tin đối ngoại; kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Ban Tuyên giáo Trung ương

2. Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Ngày 16/6/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; thảo luận cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2023 và toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện kiểm điểm chấp hành một số đồng chí Tỉnh ủy viên theo Quy chế.

Tham dự Hội nghị có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Đối với Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Hội nghị thống nhất nhận định:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, thông điệp đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,

ng nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hệ thống chính trị và Nhân dân; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Công tác tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ được các cấp uỷ quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đạt yêu cầu, đa số các chi bộ bầu cử đủ số lượng, đúng cơ cấu theo dự kiến. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tăng trưởng GRDP ước đạt 3,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách đạt khá; hoạt động du lịch phục hồi tốt, lượng khách và doanh thu tăng mạnh so cùng kỳ. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được tập trung ngay từ đầu năm; việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được tập trung chỉ đạo thực hiện để tạo lợi thế thu hút đầu tư trong và ngoài nước; Chỉ số PCI, Chỉ số PAPI tăng so cùng kỳ. Tình trạng xâm nhập mặn được kiểm soát với nhiều giải pháp hiệu quả. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được tập trung thực hiện. Tổ chức thành công các hoạt động, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền, vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh được giữ vững ổn định; tuyển quân đạt kế hoạch; tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiểm chế, kéo giảm, trong đó tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí. So với Nghị quyết năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2023, có 02/24 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 07/24 chỉ tiêu xấp xỉ đạt ; 06/24 chỉ tiêu đạt từ 50 - 80% so Nghị quyết ; 05/24 chỉ tiêu đạt dưới 50%; riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 3,4%, thấp hơn 5,9 % so với Nghị quyết; 03 chỉ tiêu sẽ được thống kê, đánh giá vào cuối năm: GRDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế và tỷ lệ hộ nghèo.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai học tập chuyên đề năm 2023 ở một số đơn vị, địa phương còn chậm. Tư tưởng tiên công, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở ngành, địa phương chưa rõ nét, còn thụ động, trông chờ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do biến động nhu cầu thị trường, kim ngạch xuất khẩu giảm so cùng kỳ. Giá cả một số mặt hàng nông sản giảm và kéo dài ảnh hưởng đến việc tái sản xuất và thu nhập của người dân; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm. Một số quy định của pháp luật có liên quan trong thời gian tới có thay đổi (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản,...) làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện trình thông qua các nghị quyết về đầu tư xây dựng khu đô thị mới và tiến độ triển khai các dự án khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về thông qua chủ trương đề xuất dự án. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường ở một số địa phương chưa được tập trung đúng mức, dẫn đến việc một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ chăn nuôi chưa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA chậm; một số công trình trọng điểm của tỉnh còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi đã giải phóng mặt bằng, vi phạm trong hành lang an toàn đường bộ, san lấp mặt bằng, lấp bít cửa xả hệ thống thoát nước dọc,... vẫn chưa được xử lý, chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, vận động. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hải lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 giảm đáng kể so với năm 2021. Dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phát sinh ca bệnh mới. Công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn thấp so nghị quyết (chỉ đạt 28,55%). Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có giảm, nhưng có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tội phạm vẫn còn xảy ra. Tình hình tàu cá khai thác thủy sản IUU vẫn còn xảy ra.

Hội nghị thống nhất xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm: Tiếp tục quán triệt, lan toả phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, thông điệp đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ với các sự kiện, hoạt động nổi bật sẽ diễn ra 6 tháng cuối năm 2023. Triển khai thực hiện Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị. Ban hành và triển

khai Kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; Quy định khung tiêu chí xây dựng chi bộ 4 tốt. Triển khai quyết định, kế hoạch các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 bảo đảm đúng quy trình, quy định. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác dân vận của Tỉnh ủy năm 2023, với chủ đề: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, theo phương châm: “Thực chất - Hiệu quả - Hướng về cơ sở”. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn và Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp giữa năm, kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và các kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (nếu có). Tập trung vận động, hỗ trợ phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và phát triển nhanh diện tích nuôi tôm công nghệ cao, xây dựng một số vùng sản xuất tập trung, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai; phấn đấu công nhận thêm 10 xã NTM, 06 xã NTM nâng cao và 02 xã NTM kiểu mẫu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư thứ cấp và hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội chợ các sản phẩm dừa và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Bến Tre năm 2023; xúc tiến thương mại sang thị trường Thái Lan. Kiểm tra đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, nhất là các dự án, công trình từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình trọng điểm, trong đó ưu tiên nguồn vốn cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm. Tập trung hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 các huyện còn lại. Tập trung thực hiện, hoàn thành chương trình, các nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 theo kế hoạch; tổ chức nghiêm túc, an toàn, thực hiện đúng qui định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện khai giảng năm học mới và tổ chức các hoạt động dạy - học năm học 2023 - 2024 phù hợp tình hình thực tế. Tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre được trao tặng danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Tổ chức công bố và triển khai Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thạnh Phú và 25% số xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ huấn luyện cho các đối tượng giai đoạn 2. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Tăng cường kiểm soát biên phòng, tổ chức tuần tra khu vực cửa sông, vùng biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác thủy sản IUU.

2. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023, Hội nghị thống nhất nhận định:

Sáu tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hạn chế bảo đảm tiến độ theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện đạt kết quả chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết của Tỉnh ủy với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phương châm “lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó”, thể hiện quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra; tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo và tham mưu triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU, Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình, tập trung khắc phục những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm 31% so cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, một số cấp ủy cơ sở chưa nắm chắc được quy định về thi hành kỷ luật đảng viên nên chưa thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật dẫn đến khi cấp trên kiểm tra phải thi hành kỷ luật 03 đảng viên và hủy bỏ quyết định kỷ luật 01 đảng viên; một

số đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy triển khai thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra.

Hội nghị thống nhất đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Kế hoạch khắc phục những hạn chế theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy năm 2022. Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp sau Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát (sửa đổi, bổ sung) của Tỉnh ủy năm 2023, nhất là phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương kiểm tra, giám sát theo quy chế phối hợp hiệu quả, bảo đảm thực hiện chặt chẽ theo cơ chế song trùng lãnh đạo. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 09/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng...

3. Hội nghị thống nhất sửa đổi, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2023 của Tỉnh ủy. Trong đó bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy nội dung kiểm tra việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất đai; bổ sung hoặc không thực hiện một số nội dung kiểm tra, giám sát của Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy (năm 2024, 2025).

4. Hội nghị thống nhất với Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn trong nửa nhiệm kỳ năm 2021-2023 và dự kiến điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của tỉnh Bến Tre (lần 2) theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 24.267.491 triệu đồng (hai mươi bốn nghìn, hai trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi một triệu đồng) tăng 1.726.244 triệu đồng so với kế hoạch được giao. Cụ thể: Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư được giao tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND là 22.138.895 triệu đồng (tăng 4.352.959 triệu đồng); điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn từ nguồn tăng thu của địa phương tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND là 921.009 triệu đồng (giảm 2.703.005 triệu đồng); điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư được giao tại Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND là 1.207.587 triệu đồng (tăng 76.290 triệu đồng).

Thực hiện theo quy chế của Tỉnh ủy, tại Hội nghị lần này, Tỉnh ủy đã thực hiện việc kiểm điểm chấp hành 04 đồng chí Tỉnh ủy viên. Nội dung kiểm điểm xoay quanh việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, vai trò tham mưu, đề xuất và tham gia lãnh đạo chung trong Tỉnh ủy,... Các đồng chí trong Tỉnh ủy đã đóng góp ý một cách cụ thể, thẳng thắn, chân tình, mang tính xây dựng, nhất là đối với các hạn chế để các đồng chí được kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nội dung cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt trong thời gian tới: Tiếp tục nhất quán quan điểm: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực chất là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là quyết định; phát triển văn hoá là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phát triển hoạt động đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc với Tỉnh ủy; Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023.

Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn (đặc biệt là vốn ODA), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển. Tập trung các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đầu tư phát triển nguồn lực y tế, nhất là quan tâm thu hút nguồn nhân lực ngành y tế; củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở; y tế dự phòng. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương gắn với khai thác và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống của Đất và Người Bến Tre. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị,

trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước.

Phát triển các hoạt động hợp tác, liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng duyên hải phía đông thuộc đồng bằng sông Cửu Long, liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chủ động tiếp xúc, gặp gỡ ngoại giao, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hợp tác của tỉnh với các đại sứ, tổng lãnh sự, tham tán thương mại của các nước có hoạt động ngoại giao tại Việt Nam vì mục đích chung cho sự phát triển tỉnh.

Xác định xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, quyết định sự phát triển của tỉnh. Triển khai có kết quả những công việc về tổ chức xây dựng Đảng: Rà soát bổ sung quy hoạch, kế hoạch luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý,... Tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở; thực hiện tốt phương châm “có việc, có người, có sản phẩm”; năng động, sáng tạo, bảo đảm các điều kiện cần và đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể Tỉnh ủy và mỗi cá nhân cần tập trung cao độ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, phải quyết tâm chính trị cao nhất, phải thực sự quyết liệt hơn nữa, nỗ lực làm việc hơn nữa, tinh thần tiến công hơn nữa và bằng các giải pháp, biện pháp rất cụ thể nhằm tận dụng tối đa, khai thác triệt để mọi thời cơ, cơ hội phát triển, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến về phía trước và đạt kết quả cao nhất trong xây dựng và phát triển tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, tạo khí thế tiến công, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XI

III. MỘT SỐ NỘI DUNG THAM KHẢO

1. Công tác chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sỹ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với mục tiêu ghi nhận và tôn vinh những người có công với nước, đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, tổ chức xã hội và nhân dân vẫn tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, từng bước hoàn thiện quy định về việc xác nhận người có công và các chính sách ưu đãi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua đó đối tượng người có công ngày một mở rộng, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Tính đến nay, tỉnh Bến Tre đã hoàn thành cơ bản việc xác nhận đối tượng người có công với cách mạng với trên 145 ngàn đối tượng (trong đó có trên 35.600 liệt sỹ; 6.934 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 163 mẹ); trên 1.800 thương binh; trên 1.500 bệnh binh; trên 4.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; gần 3.100 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; gần 28.000 người hoạt động kháng chiến và có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương).

Hiện nay tỉnh có trên 19.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng với kinh phí trợ cấp trên 33 tỷ đồng. Bên cạnh đó nhiều chế độ ưu đãi như chế độ trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống tại gia đình; chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống tại gia đình; chế độ thờ cúng liệt sỹ,... Hàng năm ngoài quà Chủ tịch nước, ngân sách địa phương cũng dành gần 6,5 tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3360/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2023 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài phát thanh, trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích...), xây dựng

chuyên mục, các tin bài, phóng sự,... nhằm tuyên truyền ý nghĩa chính trị của ngày Thương binh - Liệt sỹ, công lao to lớn, sự hy sinh công hiến của các Anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức các hoạt động nhằm mang lại ý nghĩa sâu sắc cho dịp kỷ niệm này. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của người có công và thân nhân của họ, tiếp thu các ý kiến phản ánh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời theo thẩm quyền; không để vướng mắc, tồn đọng, bức xúc trong nhân dân về công tác thực hiện chính sách đối với người có công và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị phụng dưỡng, các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ. Phát động đợt vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.

Tổ chức đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Bến Tre tham dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc do Trung ương tổ chức, thời gian dự kiến vào giữa tháng 7/2023.

Tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương tổ chức họp mặt các gia đình chính sách một cách thiết thực nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, sự hy sinh to lớn của cán bộ chiến sỹ, đồng bào và nhân dân; qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những kiến nghị chính đáng của gia đình chính sách, của người có công với cách mạng để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất cấp trên giải quyết theo đúng quy định. Kiểm tra, rà soát và tiến hành tu sửa, chỉnh trang toàn bộ các công trình ghi công liệt sỹ (đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, đền thờ liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ), đảm bảo các công trình ghi công liệt sỹ luôn được chăm sóc chu đáo, bền vững, xanh, sạch, đẹp thể hiện sự tôn vinh, đáp ứng nhu cầu thăm viếng liệt sỹ của nhân dân, đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Tổ chức đêm “Thắp nến tri ân” ở tất cả các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh vào lúc 18 giờ đêm 26 tháng 7 năm 2023. Xem đây là một hoạt động ý nghĩa thường xuyên hàng năm, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm một số gia đình chính sách khó khăn, tiêu biểu ở các huyện, thành phố; thăm đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ đang nằm điều trị tại các bệnh viện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Ở một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công chưa thật sự được quan tâm. Vẫn còn một số trường hợp người có công chưa được xác nhận, đời sống của một số gia đình người có công vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe người có công chưa được chu đáo; nhiều liệt sỹ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính...

Trong thời gian tới, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cần tích cực tham gia có trách nhiệm đối với công tác người có công, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tôn vinh, biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

Hiện nay chính sách ưu đãi người có công đã từng bước được hoàn thiện về xác nhận đối tượng và chế độ ưu đãi. Bên cạnh đó các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân tích cực tham gia chăm sóc người có công với cách mạng, từng bước ổn định nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nói chung và gia đình có công với cách mạng nói riêng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Một số diễn biến về tình hình Biển Đông

Từ ngày 08/5/2023, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc, cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trước sự việc này, ngày 18/5 và 25/5/2023, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: Tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên

Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hương Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước. Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã “giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc”, đồng thời triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Tiếp đó chiều ngày 01/6/2023, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam luôn theo dõi sát mọi diễn biến liên quan và đang kiên quyết, kiên trì bảo vệ, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và pháp luật Việt Nam.

Ngày 05/6/2023, nhóm tàu này đã rời vùng biển Việt Nam và hướng về đảo Hải Nam của Trung Quốc. Ngay trước sự việc tàu Hương Dương Hồng 10 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc Trung tâm bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc tiến hành lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Một số diễn biến gần đây cho thấy tình hình Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp và khó lường.

Ban Tuyên giáo Trung ương